



มีทุกข์ พบปัญหา
โทรมาที่ 1300
สายด่วน พ.ม.



ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด R:E:S:P:E:C:T

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความจำเป็นทางเศรษฐกิจและการทำงาน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงวิถีชีวิตครอบครัวไทยในอนาคต ครอบครัว คือ รากฐานที่สำคัญของสังคม เด็กและเยาวชนที่ มาจากครอบครัวอบอุ่นและมีสัมพันธภาพที่ดี ย่อมจะไม่เป็นคนก้าวร้าว ในขณะที่เดียวกันหากอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่หรือคนในครอบครัวใช้ความรุนแรงในการ แก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ก็จะเรียนรู้ เสียแบบ และซึมซับพฤติกรรมดังกล่าวได้ง่าย ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและการกระทำผิดอันไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ปัญหาความรุนแรงใน ครอบครัว นับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นที่มาของปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอีกมากมาย ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กและ สตรี เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วสังคมมักจะมองว่าเรื่องส่วนตัว เรื่องของสามีภรรยา ไม่ควรเข้าไป ยุ่งเกี่ยว โดยผู้กระทำมักจะทำเป็นเรื่องของผิวเมื่อยอย่ามายุ่ง รวมทั้ง หากกรณีผู้กระทำความรุนแรงฯ เป็นชาย มักเกิดจากแนวคิด เจตคติ และวัฒนธรรมที่ให้อำนาจชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นที่รับรู้ของคนในสังคมไทย และยังคงมองว่า เป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่ต้องแก้ไขปัญหากันเองภายในครอบครัว

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้ www.violence.in.th ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในปี ๒๕๖๔ พบว่า ความสัมพันธ์ ผู้กระทำฯ และผู้ถูกระทำฯ ที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ความรุนแรงระหว่าง สามี/ภรรยา จำนวน ๘๗๘ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๐๖ โดยเกิดจากสาเหตุ/ปัจจัยที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เมาสุรา/ยาเสพติด จำนวน ๘๘๐ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๔๔.๔๔ รองลงมา คือ นอกใจ/หึงหวง จำนวน ๓๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๗ และสุขภาพกาย/จิต จำนวน ๒๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๘ ของสาเหตุ/ปัจจัยการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

สาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น วิเคราะห์จากข้อมูลความรุนแรงที่มาจากหลายหน่วยงาน พบว่าเกิดจาก หลายเหตุปัจจัยด้วยกัน ได้แก่

๑. เหตุปัจจัยที่เกิดจากผู้กระทำความรุนแรง เช่น ปัญหาการเสสุรา/สิ่งเสพติด
๒. เหตุจากความสัมพันธ์ในครอบครัว ความขัดแย้งไม่ลงตัวระหว่างคู่สามี-ภรรยา การขาดความรู้ในการดำเนิน ชีวิตคู่สมรส รวมทั้งปัญหาความแตกต่างกันระหว่างผู้เยาว์กับผู้สูงอายุ
๓. เหตุจากสภาวะชุมชน ได้แก่ ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ การขาดความช่วยเหลือจากชุมชน และ แนวคิดของชุมชนยอมรับความรุนแรงเป็นเรื่องภายในครอบครัว และ
๔. สาเหตุจากแนวคิดของสังคม อันได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ จารีตที่ยึดถือกัน เช่น แนวความคิดเรื่อง ผู้ปกครองมี อำนาจปกครองเหนือบุตรที่ เชื่อมโยงกับความคิดที่ ว่า ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัวและความสำคัญในการรักษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความกดดันจนส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว

จากข้อมูลและสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงกำหนดใช้แนวคิด " R-e-s-p-e-c-t สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม"

R : Relationship Skill: เสริมสร้างความเข้มแข็งของทักษะความสัมพันธ์

E : Empowerment of women: เพิ่มขีดความสามารถของเพศหญิงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

S : Services ensured: บริการที่เป็นมิตรแก่สตรี เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

P : Poverty reduced: ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อลดสถานะการพึ่งพิงจากเพศชาย

E : Environments made safe: สร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

C : Child and adolescent abuse prevented: การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อตัดวงจรความรุนแรง

T : Tran formed attitudes, beliefs and norms: การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและบรรทัดฐานซึ่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อสตรี

เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ/ ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว การสร้างเจตคติ ค่านิยม และปลูกฝังมายาคติที่ ถูกต้อง การส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับ และกล้าเผชิญกับปัญหา หน่วยงานต้องร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม/รับผิดชอบและเป็นพลังในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ เห็นชอบให้ **เดือนพฤศจิกายน** ของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงดังกล่าวที่นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อให้เกิดเป็นกระแสสังคมที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการยุติปัญหา สัญลักษณ์ “**ริบบิ้นสีขาว**” เป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี” เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์ฯ ในปีนี้ โดยมีแนวคิด จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานและสื่อมวลชน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวเชียงใหม่ร่วมรับทราบ เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโปรดแจ้งสายด่วน พม. ๑๓๐๐ ได้ ๒๔ ชั่วโมง



